

Số: /KH-UBND

Ba Bích, ngày tháng 3 năm 2024

## KẾ HOẠCH

### V/v Tuyên truyền, giải toả hành lang an toàn giao thông năm 2024 trên địa bàn xã Ba Bích

Thực hiện Công văn số 267/UBND ngày 16/02/2024 của UBND huyện Ba Tư về việc chấn chỉnh, xử lý dứt điểm tình trạng lấn chiếm, sử dụng trái phép lòng, lề đường, vỉa hè đô thị trên địa bàn huyện;

UBND xã Ba Bích xây dựng kế hoạch về việc tuyên truyền, giải toả hành lang an toàn giao thông năm 2024 trên địa bàn xã Ba Bích với các nội dung cụ thể như sau:

#### I. Mục đích, yêu cầu

##### 1. Mục đích

Thực hiện quyết liệt các giải pháp đảm bảo trật tự ATGT trên địa bàn, nâng cao vai trò trách nhiệm của người thi hành công vụ, kiên quyết giải toả và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật.

Tổ chức tuyên truyền các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, Nghị định, Quyết định của chính phủ, các bộ ngành, cấp ủy chính quyền các cấp về An toàn giao thông. Chú trọng tập trung tuyên truyền trong lĩnh vực giao thông đường bộ như: Chấp hành quy tắc giao thông, các hành vi lấn chiếm hành lang giao thông, lòng, lề đường.

##### 2. Yêu cầu

Đối với các trường hợp thực hiện hành vi lấn, chiếm hành lang giao thông để buôn bán, kinh doanh vi phạm các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông đã được nhắc nhở nhưng vẫn cố tình vi phạm thì lập đầy đủ hồ sơ, thủ tục để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất từ xã đến khu dân cư nhằm tạo sự đồng tình, hưởng ứng trong nhân dân về việc chấp hành các quy định của pháp luật trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông.

#### II. Nội dung thực hiện:

##### 1. Công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật

Tổ chức tuyên truyền, giải thích để các hộ dân nghiêm túc chấp hành các quy định của nhà nước về trật tự an toàn giao thông, thực hiện nếp sống văn minh, không lấn chiếm hành lang, lòng lề đường gây mất mỹ quan, mất an toàn giao thông.

Tuyên truyền, vận động người dân không đổ vật liệu, rác thải trên lề, lòng đường; phát quang cây cối làm ảnh hưởng tầm nhìn khi tham gia giao thông; tự giác

tháo dỡ các hành vi vi phạm như: xây dựng lều quán, mái 2 che, mái vẩy coi nói để bày bán hàng hóa, biển quảng cáo trái phép, rửa xe trên vỉa hè, đặc biệt là các tụ điểm bán hàng không đúng quy định.... trả lại mặt bằng để đường thông, hè thoáng, tạo điều kiện thuận lợi cho người đi bộ và các phương tiện tham gia giao thông.

Tuyên truyền bằng hình thức treo băng rôn, pa nô và trên các phương tiện thông tin đại chúng, lồng ghép trong các Hội nghị, cuộc họp ở thôn...

***Thời gian thực hiện: 20/3/2024 đến ngày 30/3/2024***

## **2. Công tác rà soát, thống kê các hành vi vi phạm lấn, chiếm hành lang an toàn giao thông**

Thành lập tổ Công tác gồm: Lãnh đạo UBND xã, Công an xã, Công chức Địa chính và thôn trưởng các thôn trên địa bàn xã rà soát, thống kê tất cả các hộ dân có hành vi vi phạm lấn, chiếm hành lang an toàn giao thông như: xây dựng lều quán, mái 2 che, mái vẩy coi nói để bày bán hàng hóa, biển quảng cáo trái phép, rửa xe trên vỉa hè, đặc biệt là các tụ điểm bán hàng không đúng quy định làm cản trở người tham gia giao thông có nguy cơ gây tai nạn giao thông trên đường xã và đường thôn trên địa bàn.

***Thời gian thực hiện: 30/3/2024 đến ngày 15/4/2024***

## **3. Công tác giải tỏa và xử lý hành vi vi phạm lấn, chiếm hành lang an toàn giao thông**

Nâng cao năng lực và hiệu lực quản lý nhà nước trong công tác đảm bảo TTATGT: Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng đối với công tác đảm bảo TTATGT để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của chính quyền trong lĩnh vực an toàn giao thông. Kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019; Nghị định 123/2021/NĐ-CP ngày 28/12/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt;

Đẩy mạnh thực hiện các giải pháp đảm bảo trật tự ATGT một cách thường xuyên liên tục, mạnh mẽ có sự phối hợp đồng bộ giữa các ban ngành, đoàn thể và khu dân cư vận động các tổ chức, cá nhân vi phạm tự giác tháo dỡ, giải tỏa hành lang an toàn đường bộ đối với tất cả các tuyến đường trên địa bàn quản lý: Đường huyện, đường xã, đường liên xóm. Trường hợp cố tình không trả lại hiện trạng tiến hành xử lý, xử phạt; đồng thời tổ chức cưỡng chế, giải tỏa trong phạm vi hành lang an toàn giao thông:

+ Tổ chức ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông, không lấn chiếm, tái lấn chiếm lòng, lề đường.

+ Đối với những hành vi vi phạm có tính chất tạm thời như: đặt biển quảng cáo di động, bàn ghế, mái che di động, ô, dù, điểm rửa xe, họp chợ tự phát, đặt các kiện gạch, cọc bê tông đúc sẵn, để nguyên vật liệu,... nếu người dân không tự giác giải tỏa, di dời thì tiến hành thu giữ, xử lý theo quy định.

+ Đối với những vi phạm có tính chất kiên cố như nhà ở, ki tốt, mái che cố định, tường bao, biển hiệu, biển quảng cáo cố định, nếu người dân không tự giác tháo dỡ sẽ tổ chức cưỡng chế theo quy định.

**Thời gian thực hiện: 15/4/2024 đến ngày 30/5/2024**

### **III. Tổ chức thực hiện**

1. Trên cơ sở kế hoạch này các thôn trưởng các thôn trên địa bàn tổ chức tuyên truyền vận động cán bộ và nhân dân thực hiện các quy định của Nhà nước về công tác quản lý trật tự an toàn giao thông. Vận động người dân không đổ vật liệu, rác thải trên lề, lòng đường; phát quang cây cối làm ảnh hưởng tầm nhìn khi tham gia giao thông; tự giác tháo dỡ các hành vi vi phạm như: xây dựng lều quán, mái 2 che, mái vẩy cơi nới để bày bán hàng hóa, biển quảng cáo trái phép, rửa xe trên vỉa hè, đặc biệt là các tụ điểm bán hàng không đúng quy định.... trả lại mặt bằng để đường thông, hè thoáng, tạo điều kiện thuận lợi cho người đi bộ và các phương tiện tham gia giao thông.

2. Công an xã phối hợp với Đội Quản lý đô thị và các công trình công cộng huyện tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, mở đợt cao điểm bảo đảm TTATGT, TTCC trên địa bàn quản lý, tập trung giải tỏa hành lang an toàn giao thông ở các tuyến đường huyện, đường xã, đường liên thôn và xử lý kiên quyết, kịp thời các tổ chức, cá nhân có hành vi lấn chiếm, sử dụng trái phép lòng đường, vỉa hè làm nơi kinh doanh buôn bán, họp chợ...; Chịu trách nhiệm xử lý đối với các trường hợp vi phạm theo thẩm quyền.

### **3. Công chức ĐC-XD-NN&MT:**

Tham mưu, đề xuất với UBND xã thành lập Ban chỉ đạo giải tỏa hành lang an toàn giao thông, chủ động và phối hợp với Công an xã, Quân sự xã, tăng cường công tác kiểm tra, xử lý kiên quyết các hành vi vi phạm liên quan đến trật tự an toàn giao thông.

Phối hợp với Đội Quản lý đô thị và các công trình công cộng huyện lập hồ sơ vi phạm đối với hành vi vi phạm đất thuộc các tuyến đường cấp huyện, xã.

Lập dự toán kinh phí công tác giải tỏa trên các tuyến đường do xã quản lý.

4. Đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc xã, Đoàn thanh niên, Hội liên hiệp phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân tăng cường phối hợp tuyên truyền pháp luật An toàn giao thông đến các tầng lớp nhân dân.

#### **Nơi nhận:**

- TT ĐU; HĐND xã;
- CT, các PCT UBND xã;
- Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội xã;
- Công an xã;
- Công chức ĐC-XD-NN&MT xã;
- Lưu VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**

**Phạm Văn Lương**